

**แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)  
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ประจำปี 2564**

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ในสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ประจำปี 2564 ดังนี้

**1. ขอให้ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสพิจารณาขอขออนุญาตให้แก่กรรมการอิสระ**

ผู้มีไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย เจ็บ เป็นหวัด หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสสามารถขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัทได้

นอกจากนี้ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จากการรวมตัวของผู้ถือหุ้นรายไตรมาสจำนวนมาก บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นรายไตรมาสให้พิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมแทนการเข้าร่วมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสสามารถขออนุญาตได้ผ่านการกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือขออนุญาต เอกสารแนบ 7 และจัดส่งมาที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง หรือขออนุญาตให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมประชุม**

บริษัทได้จัดให้มีคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หากผู้ถือหุ้นรายไตรมาสหรือผู้รับขออนุญาตไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสหรือผู้รับขออนุญาตเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นรายไตรมาสสามารถขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัทได้

ในพื้นที่จัดการประชุม บริษัทได้จัดให้มีจุดล้างมือและการเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และขอให้ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสและผู้รับขออนุญาตที่เข้าประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมการประชุม

[เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับ  
สอบถามในที่ประชุม แต่จะจัดเตรียมกระดาษให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามโดยขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่  
บริษัทเพื่อจัดส่งคำถามแก่ผู้ดำเนินการประชุมได้อ่านในที่ประชุมต่อไป]

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของ  
หน่วยงานราชการที่จะได้ประกาศต่อไปตามสมควร ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านและขอภัยในความไม่  
สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า  
อสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์ (GVREIT)